

ĐỀ VIỆC THỰC THI LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHỮNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Chủ nhật, 06/03/2016 17 giờ 40 GMT+0

Sơn Hà

Kỳ 1: TÁC ĐỘNG TỪ NHẬN THỨC

Tại Cần Thơ, theo đánh giá của UBND thành phố, sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân. Tuy nhiên, trước thực trạng tham nhũng diễn ra trên các lĩnh vực, ở nhiều nơi theo chiều hướng ngày càng tinh vi về thủ đoạn, phức tạp về quy mô, đòi hỏi cần nhanh chóng tập trung những giải pháp phòng ngừa, có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các địa phương với quyết tâm xử lý triệt để "căn bệnh nan y" này để đẩy lùi tham nhũng một cách hiệu quả.

* Đẩy mạnh tuyên truyền

Ngay sau khi Luật PCTN có hiệu lực (ngày 1-6-2006), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành ngay Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21-8-2006 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí (NQ04). Do đó, 10 năm qua, công tác triển khai, phổ biến pháp luật về PCTN được các cấp, các ngành của thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Đây cũng là một cách để thành phố nắm bắt dư luận, giúp các đơn vị, cán bộ công chức và người dân nâng cao nhận thức về PCTN và cũng giúp thành phố tìm ra những giải pháp, cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác PCTN ở địa phương.

NQ04 nêu rõ chủ trương, giải pháp đầu tiên trong công tác PCTN, lãng phí là tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân. Quán triệt tinh thần đó, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về PCTN. Sau 10 năm đi vào thực tiễn và nhiều lần được sửa đổi, bổ sung, Luật PCTN đã được các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức với trên 38 ngàn cuộc, hơn 1 triệu lượt cán bộ và nhân dân tham gia. Việc tuyên truyền PCTN luôn được gắn với vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay".

Tại Thới Lai, sau khi Ban chỉ đạo PCTN của huyện thành lập (năm 2009), huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện xây dựng kịch bản, sân khấu hóa hình thức tuyên truyền về Luật PCTN ở 5 điểm, phục vụ cho gần 5.000 lượt quần chúng nhân dân đến xem. Từ nguồn tài liệu tuyên truyền Luật PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các ban, ngành đoàn thể của huyện đã phân phối 10.000 tờ rơi cho 13 xã, thị trấn và 109 tổ hòa giải cơ sở làm tư liệu tuyên truyền trong các cuộc họp tại xã, trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể ấp, các cuộc họp Ban nhân dân ấp. Đến nay, các quy định pháp luật về PCTN vẫn được các ban, ngành của huyện thường xuyên tuyên truyền nhắc đi nhắc lại trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân.

Theo ông Dương Tấn Hiền, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, 10 năm qua, quận đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hơn 8 ngàn cuộc tuyên truyền các quy định pháp luật về PCTN. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban tuần, tháng của các đơn vị, những buổi sinh hoạt của các đoàn thể, Ban điều hành tổ dân phố và nhân dân... Nội dung PCTN cũng được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học... đã giúp các em học sinh, sinh viên nhận thức rõ và sâu sắc hơn vấn đề này. Ông Nguyễn Văn Thành, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: "Qua việc lồng ghép, tích hợp vào bài giảng môn Giáo dục công dân cho thấy các em học sinh khá chú ý đến vấn đề PCTN. Nhiều em còn chú ý đến các vụ án tham nhũng lớn nên khi thảo luận môn học rất sôi nổi. Môn học này giúp các em có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, định hướng tương lai để chung tay góp phần phòng chống tình trạng tham ô, tham nhũng, cửa quyền..."

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền PCTN thời gian qua, theo một số địa phương vẫn chưa đi sâu vào người dân, chủ yếu dừng lại ở đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Chính vì vậy, công tác PCTN chưa phát huy hết hiệu quả trong cộng đồng dân cư. Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, để công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, cần có hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

*** Nhiều cách làm hay**

Ngay khi Luật PCTN có hiệu lực, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật PCTN bằng hình thức trắc nghiệm, thu hút được đông đảo người dân tham gia. Qua đó, người dân đã tiếp cận phân nào với luật này và mạnh dạn hơn trong công tác giám sát, phát hiện và tố giác tham nhũng. Trong năm 2009, đã có 4 cá nhân của thành phố được biểu dương toàn

quốc trong công tác PCTN. Năm 2014, 2015 một số đơn vị qua công tác tự thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu liên quan đến hành vi tham nhũng và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý, như trường hợp sai phạm liên quan đến việc bán bảo hiểm y tế không đúng đối tượng xảy ra tại huyện Vĩnh Thạnh. Một số người dân đã mạnh dạn tố giác tham ô, tham nhũng như vụ thư ký TAND quận Ninh Kiều nhận hối lộ của người dân để "chạy" tại ngoại đã bị phát giác và bị xử phạt 4 năm tù. Vụ nhận hối lộ của cán bộ Phòng tài nguyên - Môi trường quận Ninh Kiều trong việc đo đạc và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh...



Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng một số nơi đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác này. 10 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 1.553 vụ việc, phát hiện 132 việc có vi phạm và đã kiến nghị xử lý. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, cho biết: "Đơn vị đã xây dựng website mở các chuyên mục, diễn đàn để thu hút người dân đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, PCTN. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đặt Hộp thư tố giác, tố cáo tội phạm tại công cơ quan để người dân có thể tố giác nếu ngại tố cáo trực tiếp. Danh tính của người tố cáo được chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật. Hộp thư này được mở ra vào ngày thứ 6 hàng tuần". Không chỉ vậy, nhiều đơn vị đã thực hiện khá tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện sai phạm và góp phần hạn chế tham nhũng xảy ra. Tại quận Ninh Kiều, đã tiến hành 25 cuộc thanh tra liên quan đến PCTN, phát hiện sai phạm trên 291 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác PCTN trong 10 năm qua luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua đó, các cấp, các ngành đã tự nhìn nhận sai sót, để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo thành phố nắm bắt kịp thời những dấu hiệu, biểu hiện của "căn bệnh" tham nhũng, có những bước đi thích hợp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương một cách hiệu quả, căn cơ...

Kỳ 2: Những nỗ lực phòng ngừa tham nhũng